

Vì dân



Di chúc của Bác Hồ đọng lại một cách sâu sắc quan điểm nhất quán của Người là tất cả vì dân. Trong tư tưởng đó, vai trò của

quần chúng nhân dân là nội dung rất quan trọng. Với Người, nhân dân chính là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam khi được tập hợp, đoàn kết thành một khối vững chắc.

Bác trải trở nhiều đến nông dân, tầng lớp chịu nhiều vất vả làm ra của cải vật chất cho xã hội, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Người nhấn mạnh những đóng góp to lớn của nông dân, vai trò của nông dân đối với sự nghiệp cách mạng của nước nhà: Trong bao năm chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ, ra sức góp của, góp người, chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ.

Trong kháng chiến chống Pháp, ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, Bác Hồ nhấn mạnh vai trò của nông dân là rất lớn. Bác không để sót lực lượng nào trong toàn thể nhân dân. Tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vì dân, coi nhân dân là động lực, lực lượng chủ yếu.

50 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng ta đã chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, luôn đề cao mục tiêu tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh. Các chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nghèo bền vững và nông thôn mới đã thực sự làm thay đổi bộ mặt đất nước. Thủ tướng Chính phủ trong những lần phát biểu đều nhấn mạnh "không để ai bị bỏ lại phía sau". Người nghèo luôn được quan tâm để họ từng bước thay đổi cuộc sống. Từ chỗ thiếu ăn, Việt Nam đã vươn lên bảo đảm đủ lương thực và đứng vào nhóm các cường quốc xuất khẩu gạo trên thế giới; được Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc đạt được nhiều mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt là mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Không những thế, theo lời Bác dặn trong Di chúc, Đảng ta luôn chăm lo đời sống của công nhân. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần có chính sách giúp đỡ công nhân vươn lên, đào tạo nguồn nhân lực. Đảng, nhà nước còn có các chính sách về nhà ở cho công nhân, trường học cho con em công nhân tiếp cận văn hóa...

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao, bồi dưỡng trình độ giác ngộ chính trị để công nhân ý thức đầy đủ mình là giai cấp tiên phong. Để được như vậy, tổ chức Đảng, Công đoàn cần thường xuyên đi sâu đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để hỗ trợ, giúp đỡ cho họ.

"Việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh" - lời Bác dạy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc
(nguyên Viện trưởng Viện
Lịch sử Đảng)